

"ธนุ" เผย 16พ.ค.นี้ให้เปิดเรียนแบบมีเงื่อนไข พื้นที่ไหนรอนจัดและมีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19ให้หยุดเรียนได้และ ให้จัดการเรียนในรูปแบบอื่นแทน

นำเสนอเมื่อ : 8 พ.ค. 2567

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีธนู วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้แจ้งแนวปฏิบัติ

การเฝ้าระวังและป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัด เพื่อป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปแล้ว โดยในกรณีที่มีสภาพอากาศร้อนจนมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน ให้พิจารณาปิดเรียน และจัดการเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมได้ เช่น Online On-hand On-Air หรือ On-Demand เป็นต้น ส่วนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็เช่นเดียวกัน

อยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูลสถิติการแพร่ระบาดจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

ว่ามีมากน้อยเพียงใด

แต่ส่วนตัวไม่กังวลมากนักเพราะโรงเรียนมีประสบการณ์การป้องกันจากการแพร่ระบาดในครั้งที่ผ่านมาพอสมควร ดังนั้น ในเบื้องต้นก็ขอให้ยึดมาตรการป้องกันตามแนวทางเดิมไปก่อน

โดยโรงเรียนต้องมีการเตรียมความพร้อมสถานที่ เจลแอลกอฮอล์ เน้นย้ำนักเรียนในเรื่องการล้างมือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และหากมีการระบาดหนัก จนกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนสามารถประกาศปิดเรียน และปรับมาเรียนในรูปแบบที่เหมาะสมได้ เช่นการเรียนออนไลน์ เป็นต้น

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตาม ตนมั่นใจว่า เปิดเทอมครั้งนี้ โรงเรียนจะมีความพร้อมในการดูแลนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย สพฐ. ได้เน้นย้ำแนวปฏิบัติใน 2 เรื่องคือ กรณีอุณหภูมิสูง และมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนกระทบกับสุขภาพนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนสามารถประกาศปิดการเรียนการสอน ปรับมาเรียนในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมได้ อย่างไรก็ตามส่วนตัวไม่กังวลมากนัก แต่อาจจะต้องย้ำเตือน เพราะขณะนี้ การระมัดระวังตัวของแต่ละคนมีน้อยลง เช่นการสวมแมส ที่มีน้อยลง มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวนมาก ประกอบกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น สภาพอากาศร้อนอาจส่งผลให้มีการแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงต้องเน้นย้ำในเรื่องการป้องกันดูแลตัวเอง โดยยืนยันว่า วันที่ 16 พฤษภาคมนี้ เปิดเรียนได้ตามปกติ แต่เป็นการเปิดแบบมีเงื่อนไข คือ ถ้าอุณหภูมิสูง มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด หรือแม้กระทั่งหากมีค่าฝุ่น PM2.5 ในปริมาณที่สูงขึ้น เสี่ยงกระทบกับสุขภาพนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนสามารถประกาศปิดและปรับมาเรียนในรูปแบบที่เหมาะสมตามความพร้อม

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [FOCUSNEWS](#) นที่ 8 พฤษภาคม 2567